

Chi Phí Xét Nghiệm Bệnh Xã Hội Ở Cần Thơ Bao Nhiêu Tiền? Bảng Giá 188K 6 Hạng Mục

Cập nhật 28/02/2025

Bao nhiêu tiền phải trả cho việc xét nghiệm bệnh xã hội hoặc bảng giá cụ thể của các loại xét nghiệm này là điều mà nhiều người quan tâm khi nghi ngờ về sức khỏe của mình. Mặc dù bệnh xã hội được biết đến là rất nguy hiểm và có thể gây nhiều vấn đề sức khỏe và sinh sản, nhưng vì lo lắng về chi phí và tâm lý e ngại, nhiều người trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe. Vậy thì việc xét nghiệm bệnh xã hội sẽ tốn bao nhiêu tiền? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy đọc bài viết dưới đây nhé.

Hiện tại, Phòng khám bệnh xã hội Cần Thơ 163 Nguyễn Văn Cừ đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn dành cho những người đang gặp vấn đề về sức khỏe. Để nói cụ thể hơn, bảng giá khám và xét nghiệm bệnh xã hội tổng quát với 6 dịch vụ chỉ với giá 188.000đ, bao gồm kiểm tra dịch tiết niệu, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, kiểm tra vi khuẩn lậu/giang mai, sàng lọc HIV...



ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ GÓI KHÁM BỆNH XÃ HỘI



Giảm **30%** CHI PHÍ
TIỂU PHẪU

Giảm **30%** CHI PHÍ
ĐIỀU TRỊ

Miễn phí **100%**
Khám lâm sàng

HOTLINE: 0987.851.230

Để được hưởng ưu đãi này, bạn có thể liên hệ với bác sĩ tư vấn qua số điện thoại hoặc Zalo **0987.851.230** hoặc nhấp vào hình ảnh bên dưới để trò chuyện trực tiếp với bác sĩ thông qua hệ thống tư vấn trực tuyến của phòng khám.

XÉT NGHIỆM BỆNH XÃ HỘI KHI NÀO?

Bệnh xã hội là một nhóm bệnh đa dạng, thường lây lan chủ yếu qua đường tình dục. Nhóm bệnh này không chỉ nguy hiểm vì tốc độ lây nhiễm cao mà còn có thể truyền từ nhiều nguồn khác nhau như tiếp xúc với vết thương, lây từ mẹ sang con, hoặc thông qua các vật dụng cá nhân...

Hiện nay, các bệnh phổ biến như lậu, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, giang mai đang

gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe và khả năng sinh sản.

Theo chuyên gia tại Phòng khám Đa khoa Quốc Càn Thơ, nếu có quan hệ tình dục không an toàn hoặc quan hệ với nhiều đối tượng, mọi người nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe với bác sĩ chuyên khoa bệnh xã hội, ít nhất là mỗi 6 tháng một lần. Nếu có bất kỳ triệu chứng lạ hoặc không bình thường, hãy đến khám ngay:

Bạn đang

CÓ DẤU HIỆU MẮC BỆNH XÃ HỘI?

Đi tiểu đau buốt

Đau rất khó chịu khi "lâm trận"

Mụn mọc li ti chảy dịch bất thường

LIÊN HỆ NGAY | **0987.851.230**

The infographic shows a man sitting on a grey sofa with his hands covering his face, appearing distressed. Three thought bubbles above him list symptoms: 'Đi tiểu đau buốt' (Painful urination), 'Đau rất khó chịu khi "lâm trận"' (Severe discomfort during intercourse), and 'Mụn mọc li ti chảy dịch bất thường' (Small pimples with abnormal discharge). To the right, a sad cartoon character is surrounded by green virus-like icons. At the bottom, a green button contains the text 'LIÊN HỆ NGAY | 0987.851.230'.

Mụn rộp sinh dục: Có nốt mụn nước nhỏ trên bộ phận sinh dục, cảm giác nóng rát, ngứa, đau nhức, nốt mụn vỡ ra gây viêm loét, chảy dịch.

Giang mai: Vết loét nhỏ hình tròn hoặc bầu dục, không ngứa, không đau, nổi các nốt ban giống đào, hạch, sứt cân, đau nhức người, đau họng.

Sùi mào gà: Đám sùi lớn giống mào gà, khi cọ xát có thể chảy dịch mủ gây ngứa ngáy.

Lậu: Đau nhức, nóng ở niệu đạo, bao quy đầu, chảy dịch mủ, rối loạn tiểu tiện như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó.

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN BỆNH XÃ HỘI

Ngay khi thấy có dấu hiệu hoặc triệu chứng nghi ngờ về bệnh xã hội, bạn nên đến các cơ sở y tế đáng tin cậy để được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra kỹ lưỡng và làm các xét nghiệm cần thiết. Điều này giúp chẩn đoán đúng bệnh và đề xuất phương pháp điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe của bạn.

Hiện nay, có nhiều phương pháp xét nghiệm bệnh xã hội hiệu quả, chính xác và nhanh chóng. Khi đến bệnh viện, bác sĩ sẽ chỉ định cho bạn các loại xét nghiệm sau:

Xét nghiệm máu và nước tiểu

Đây là phương pháp thường được sử dụng cho những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh xã hội hoặc khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Mẫu máu hoặc nước tiểu

của bạn sẽ được lấy để thực hiện xét nghiệm cụ thể. Khi có kết quả, bác sĩ sẽ đưa ra đánh giá chi tiết về tình trạng sức khỏe của bạn.



Xét nghiệm máu chỉ có thể phát hiện được giang mai, viêm gan B và HIV. Đối với các bệnh xã hội khác như lậu, mụn rộp sinh dục, sùi mào gà, phương pháp này không đủ để chẩn đoán, bác sĩ sẽ cần phải sử dụng các phương pháp xét nghiệm khác.

Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm

Khi gặp trường hợp mắc bệnh như mụn rộp sinh dục hay sùi mào gà, bác sĩ sẽ thu thập mẫu bệnh phẩm từ các u nhú, nốt sùi, mụn mủ, hoặc vết loét trên cơ thể của bệnh nhân để tiến hành kiểm tra bằng phương pháp PCR.

Phương pháp này đảm bảo độ chính xác và hiệu quả cao, giúp bác sĩ xác định chính xác loại bệnh xã hội mà bệnh nhân

đang mắc phải. Đây cũng là một trong những phương pháp phổ biến được sử dụng rộng rãi trong việc kiểm tra bệnh xã hội ngày nay.

Chẩn đoán bệnh lậu bằng xét nghiệm dịch

Khi gặp vấn đề với bệnh lậu, thường thì bác sĩ sẽ thu thập mẫu dịch niệu đạo (đối với nam) hoặc dịch âm đạo (đối với nữ) để kiểm tra và phân tích kỹ lưỡng. Sau đó, bác sĩ sẽ đưa ra kết luận và tư vấn chi tiết về loại bệnh xã hội mà bệnh nhân đang phải đối mặt.

XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN BỆNH XÃ HỘI



Tư vấn với bác sĩ liên hệ **0987.851.230**
(gọi hoặc kb zalo) miễn phí

CHI PHÍ XÉT NGHIỆM BỆNH XÃ HỘI Ở CẦN THƠ BAO NHIÊU TIỀN? BẢNG GIÁ 188K 6 HẠNG MỤC

Đây là một vấn đề quan trọng mà hầu hết mọi người đều quan tâm. Đa số người lo lắng về chi phí xét nghiệm bệnh xã hội đắt đỏ nên thường do dự, không dám đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Điều này dần dần khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn và phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Xét nghiệm bệnh xã hội giá bao nhiêu?

Chi phí phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

- Phụ thuộc vào loại bệnh xã hội
- Giá tiền xét nghiệm bệnh xã hội phụ thuộc vào tình trạng bệnh
- Phương pháp xét nghiệm bệnh xã hội
- Địa chỉ xét nghiệm bệnh xã hội

 **PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ CẦN THƠ**
Hotline/zalo: 0987.851.230

[Đặt lịch hẹn TẠI ĐÂY]

Theo các chuyên gia, hiện tại không thể cung cấp một con số chính xác về chi phí xét nghiệm bệnh xã hội. Bởi chi phí này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Để biết rõ hơn về bảng giá xét nghiệm bệnh xã hội, người bệnh nên đến cơ sở y tế đáng tin cậy để thăm khám và kiểm tra, từ đó bác sĩ sẽ tư vấn và thông báo mức phí dự kiến.

Dưới đây là những yếu tố quyết định giá cả xét nghiệm bệnh xã hội mà bệnh nhân cần phải hiểu rõ:

Loại bệnh xã hội

Có rất nhiều loại bệnh xã hội khác nhau như bệnh lậu, giang mai, mụn rộp sinh dục, sùi mào gà... Với mỗi loại bệnh xã hội khác nhau sẽ có các cách kiểm tra và chẩn đoán riêng biệt. Tất nhiên, giá cả cho các loại xét nghiệm này cũng không giống nhau, mỗi loại đều có mức giá riêng.



Mức độ của căn bệnh

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí xét nghiệm bệnh xã hội

là mức độ và giai đoạn của căn bệnh. Sau khi thăm khám lâm sàng, bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân về các phương pháp xét nghiệm phù hợp dựa trên mức độ nặng nhẹ của căn bệnh.

Nếu căn bệnh mới phát hiện, đang ở giai đoạn ủ bệnh hoặc có ít triệu chứng, người bệnh cần phải thực hiện nhiều xét nghiệm hơn, điều này cũng đồng nghĩa với việc chi phí sẽ tăng lên. Quá trình này giúp bác sĩ xác định rõ ràng giai đoạn và mức độ của căn bệnh ở bệnh nhân.

ƯU ĐÃI
GÓI KHÁM BỆNH XÃ HỘI

188.000đ Chỉ với

Giá gốc: 500.000đ

MIỄN PHÍ 100%
Khám lâm sàng

-30%
Phí thủ thuật

-30%
Phí điều trị

1. Khám lâm sàng với bác sĩ
2. Soi tươi các loại dịch
3. Nhuộm soi
4. Công thức máu
5. Tổng phân tích nước tiểu

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ CẦN THƠ
Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới

NHẬN HỖ TRỢ TỪ PHÒNG KHÁM
0987.851.230 **CLICK TẠI ĐÂY**

ĐĂNG KÝ KHÁM MIỄN PHÍ

NHẬN MÃ SỐ ƯU TIÊN

Đối với những trường hợp căn bệnh đã phát triển sang giai đoạn nặng, có thể chỉ cần một hoặc hai xét nghiệm là đủ để có

kết quả. Do đó, với những trường hợp này, chi phí sẽ ít hơn so với những trường hợp mắc căn bệnh ở giai đoạn nhẹ.

Nhớ rằng, người bệnh không nên chủ quan và chờ đến khi căn bệnh trở nặng mới đi xét nghiệm để tiết kiệm chi phí. Tốt nhất là bệnh nhân nên tự giác thăm khám, xét nghiệm ngay khi nghi ngờ về các triệu chứng của căn bệnh để được điều trị kịp thời, giúp tránh được những biến chứng nguy hiểm.

Phương thức kiểm tra

Chi phí kiểm tra bệnh xã hội sẽ phụ thuộc nhiều vào phương thức kiểm tra. Hiện nay, có nhiều phương thức kiểm tra bệnh xã hội khác nhau, mỗi phương thức lại có mức giá riêng. Khi thăm khám, bác sĩ sẽ tư vấn và chỉ định phương thức kiểm tra phù hợp cho bệnh nhân.

Những phương thức kiểm tra bệnh xã hội hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến và trang thiết bị hiện đại sẽ có mức phí cao hơn, nhưng lại cho kết quả chẩn đoán chính xác và nhanh chóng hơn.

XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN BỆNH XÃ HỘI



Các phương thức kiểm tra truyền thống, sử dụng thiết bị và máy móc cũ sẽ có mức chi phí thấp hơn, nhưng kết quả kiểm tra sẽ mất nhiều thời gian hơn và không có độ chính xác, hiệu quả cao.

Địa điểm thực hiện xét nghiệm

Đây là yếu tố quyết định quan trọng để xác định chi phí xét nghiệm bệnh xã hội. Hiện nay, có rất nhiều địa điểm, cơ sở xét nghiệm bệnh xã hội với chất lượng, dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là bệnh nhân cần lựa chọn được một địa điểm y tế uy tín, chất lượng, đầy đủ các loại máy móc, trang thiết bị, dịch vụ đạt chuẩn, bác sĩ giàu kinh nghiệm, trình độ cao... để đảm bảo về kết quả xét nghiệm bệnh.

Nếu bệnh nhân chọn địa điểm xét nghiệm bệnh xã hội uy tín, chất lượng, trang thiết bị máy móc hiện đại, phòng xét nghiệm

đạt chuẩn, hệ thống cơ sở vật chất khang trang thì tất nhiên, mức chi phí xét nghiệm sẽ cao hơn và tại những địa điểm đó thường có độ chính xác, đảm bảo độ hiệu quả hơn.



Ngược lại, nếu bệnh nhân chọn địa điểm hoạt động chui, không chất lượng, không đảm bảo đầy đủ về trình độ, tay nghề của bác sĩ, hệ thống trang thiết bị, máy móc, dịch vụ y tế... thì mức chi phí sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân có thể nhận được kết quả xét nghiệm sai lệch, không chính xác, không đúng với tình trạng bệnh mà mình đang gặp phải.

Hơn nữa, mức chi phí xét nghiệm bệnh xã hội cũng phụ thuộc vào một số vấn đề phát sinh. Vì vậy, bệnh nhân nên chủ động đi thăm khám để biết cụ thể về trường hợp của mình.

ĐỊA CHỈ XÉT NGHIỆM BỆNH XÃ HỘI Ở ĐÂY CẦN THƠ UY TÍN, CÓ CHI PHÍ HỢP LÝ

Nếu có người bệnh nào đang băn khoăn không biết nên đến khám bệnh xã hội tại đâu, hãy ngay lập tức chọn Phòng khám Đa khoa Quốc Tế Cần Thơ. Đây là một trung tâm y tế uy tín, cung cấp chất lượng chuyên thăm khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh xã hội cho rất nhiều người.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ CẦN THƠ
CAN THO INTERNATIONAL POPULANCE

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ CẦN THƠ
CAN THO INTERNATIONAL POPULANCE

Ưu Đãi Gói Khám
188k
Khám bệnh tận tâm
Điều trị hiệu quả

0987.851.230

Hiện nay, Phòng khám bệnh xã hội Cần Thơ 163 Nguyễn Văn Cừ đang tổ chức một chương trình khuyến mãi rất đáng kể dành cho người bệnh. Chi tiết, bảng giá chi phí khám, xét nghiệm bệnh xã hội tổng quát gồm 6 hạng mục chỉ có giá 188.000đ, bao gồm kiểm tra dịch tiết niệu, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, kiểm tra vi khuẩn lậu/giang mai, sàng lọc HIV...

Để được hưởng gói khám ưu đãi này, bạn hãy liên lạc với bác sĩ hỗ trợ qua số điện thoại đường dây nóng/zalo **0987.851.230** hoặc nhấn vào ảnh bên dưới để chat ngay với bác sĩ qua hệ thống tư vấn trực tuyến của phòng khám.



Chúng tôi tự hào mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ khám và chẩn đoán bệnh xã hội chính xác, an toàn và có nhiều ưu điểm nổi bật như sau:

- Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa của chúng tôi đều có nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao và luôn tận tâm, chu đáo với nghề. Các bác sĩ này đã tham gia thực hiện nhiều khám chữa bệnh và đưa ra cách điều trị phù hợp cho mỗi trường hợp bệnh xã hội khác nhau.

□ Hệ thống phòng khám và các trang thiết bị, máy móc y tế đều được nhập khẩu đầy đủ và đảm bảo tính hiện đại nhằm hỗ trợ quá trình khám chữa bệnh xã hội diễn ra chính xác, nhanh chóng nhất cho quý bệnh nhân.



□ Quá trình khám chữa và lấy mẫu xét nghiệm đều được thực hiện đầy đủ, đúng cách và đảm bảo luôn được sát khuẩn, vô trùng thường xuyên, liên tục để đảm bảo độ an toàn cao cho quý bệnh nhân.

□ Dịch vụ đón tiếp quý bệnh nhân luôn chu đáo, môi trường khám chữa luôn được giữ sạch sẽ, thoáng mát và đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình, thân thiện. Mức chi phí khám chữa và xét nghiệm ở phòng khám

luôn đảm bảo phù hợp, luôn được công khai, minh bạch theo đúng quy định.

☐ Mọi hạng mục xét nghiệm đều được thu theo quy định của Bộ Y tế. Bác sĩ sẽ tư vấn, trao đổi trực tiếp, cụ thể cho quý bệnh nhân để quý bệnh nhân nắm rõ và đưa ra lựa chọn phù hợp của mình.

ƯU ĐÃI LỚN
GÓI KHÁM BỆNH XÃ HỘI
188.000đ

Chỉ

-30% Phí thủ thuật
MIỄN PHÍ Khám lâm sàng
-30% Phí điều trị

*Chỉ áp dụng cho bệnh nhân đặt hẹn online

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ CẦN THƠ ☎ 0987.851.230

☐ Hệ thống tư vấn, đặt lịch khám trước luôn có các nhân viên hướng dẫn, tư vấn cho quý bệnh nhân một cách đầy đủ, chi tiết.

Vậy, trên đây là toàn bộ giải đáp, tư vấn đầy đủ về chi phí khám chữa bệnh xã hội hết bao nhiêu tiền, hy vọng quý bệnh nhân đã nắm rõ hơn. Nếu còn thắc mắc, băn khoăn gì, quý bệnh nhân có thể liên hệ đến số điện thoại/zalo **0987.851.230** hoặc

chọn nhấp vào khung chat trực tuyến để được các chuyên gia tư vấn thêm.

Xem Thêm

[**\[CHIA SẺ\] 9 Địa Chỉ Xét Nghiệm Khám Bệnh Xã Hội Ở Đâu Cần Thơ Tốt Nhất**](#)

[**TOP 8 Địa Chỉ Chữa Bệnh Xã Hội Vĩnh Long Uy Tín, Chất Lượng**](#)

[**TOP 5 Địa Chỉ Chữa Bệnh Xã Hội Cần Thơ An Toàn, Hiệu Quả**](#)

[**Khám Bệnh Xã Hội Ở Đâu Cần Thơ?**](#)

[**Địa Chỉ Phòng Khám Bệnh Xã Hội Cần Thơ Uy Tín, Chất Lượng Tốt**](#)

[**Xét Nghiệm Bệnh Xã Hội Ở Đâu Vĩnh Long? Địa Chỉ Xét Nghiệm Bệnh Xã Hội**](#)

[**Tại Vĩnh Long**](#)